



รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)
เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ลานกิจกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสารคาม

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสารคาม

สรุปรายงานผลการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดการมีส่วนร่วมของประชาชน
การประชุมประชาคมท้องถิ่น	การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์
๑. ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคม จำนวน ๑๓๒ คน (ตามรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม)</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. จำนวน ๙ คน - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จำนวน ๔ คน - หัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนส่วนราชการ จำนวน ๑๐ คน - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๔๐ คน - ประชาชนทั่วไป จำนวน ๖๙ คน
๒. ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน	<p>การทบทวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุปโครงการจากปัญหาความต้องการของประชาชน ที่ได้จากการประชุมประชาคม ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการเสริมผิวจราจรแบบ Overlay โดยใช้แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๓ (นายอุบล แก้วไทรท้วม) ๒. โครงการป้ายชื่อซอยและชื่อถนนในพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ (เสนอโดย นายอุบล แก้วไทรท้วม) ๓. โครงการปรับปรุงไหล่ทาง ถนนเลียบริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๓ (เสนอโดย นายอุบล แก้วไทรท้วม) ๔. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมราวกันตก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณจุดตัดถนนคลองควาย กับถนนลานตากฟ้า-มหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑ (เสนอโดย นายจรินทร์ มีนาทุ่ง) ๕. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินพร้อมราวกันตก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณริมถนนคลองควาย ช่วงที่ ๑ และช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๑ (เสนอโดย นายจรินทร์ มีนาทุ่ง) ๖. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ (เสนอโดย นายจรินทร์ มีนาทุ่ง) ๗. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จากบ้าน นางราตรี ศรีทองอินทร์ ถึง เขตติดต่อ ตำบลจี่วราย (เสนอโดย นายจรินทร์ มีนาทุ่ง) ๘. โครงการขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เลียบถนนริมคลองโยง หมู่ที่ ๔ (เสนอโดยนายสมชาย มีคลองโยง) ๙. โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำหมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๔ ตำบลมหาสวัสดิ์ (เสนอโดย นายสมชาย มีคลองโยง) ๑๐. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเลียบบคลองโยง หมู่ที่ ๔ ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ ทองยี่สุน ถึง บ้าน นายชาญ ทันปรีชา (เสนอโดย นายสมชาย มีคลองโยง) ๑๑. โครงการจัดซื้อเรือกำจัดวัชพืชในลำคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ (เสนอโดย นายสมชาย มีคลองโยง) ๑๒. โครงการจัดซื้อเรือกำจัดวัชพืชในลำคลอง องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ (เสนอโดย นายสมชาย มีคลองโยง) ๑๓. โครงการจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น, ศูนย์กีฬาและนันทนาการ, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (เสนอโดย นางชรัญตรี ขบวนแก้ว)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดการมีส่วนร่วมของประชาชน
<p>๒. สรุปประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)</p>	<p>๑๔. โครงการขุดลอกคลองเลียบบทางรถไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ (เสนอโดย นางสาววัลย์ ดวงสร้อยทอง)</p> <p>๑๕. โครงการก่อสร้างติดตั้งประตูน้ำเหล็กแบบมือหมุน (เสนอโดย นานสุวรรณ สวัสดิ์จู)</p> <p>๑๖. โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ (เสนอโดย นายสุวรรณ สวัสดิ์จู)</p> <p>๑๗. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยบ้าน (ข้าพเจ้า) นางสมใจ สวัสดิ์บุญ ถึงท้ายซอย หมู่ที่ ๑ ตำบลมหาสวัสดิ์ (เสนอโดย นางสมใจ สวัสดิ์บุญ)</p> <p>๑๘. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบถนน ลานตากฟ้า - มหาสวัสดิ์ ตั้งแต่บ้าน นายบุญพา ร่มนุ่น ถึงแก้งก์น้ำ หมู่ที่ ๑ (เสนอโดย นายบุญพา ร่มนุ่น)</p> <p>๑๙. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง ณ ลานกิจกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ (เสนอโดย นางชุ่ม ดวงสร้อยทอง)</p> <p>๒๐. โครงการทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองโยง และหน้าหมู่บ้านกิตติชัย (เสนอโดย นางสาวกัญญารัตน์ เอี่ยมดี)</p> <p>๒๑. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตั้งแต่ บ้านนางวาด สุขสำราญ ถึงบ้าน นายสมพงษ์ งามเสนาะ (นายสมพงษ์ งามเสนาะ)</p> <p>๒๒. โครงการทำลูกระนาดชะลอความเร็ว ซอยไทยนิยม (เสนอโดย นางสาวสว่างจิต โชคนาคะวโร)</p> <p>๒๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (เสนอโดย นางสาวสว่างจิต โชคนาคะวโร)</p> <p>๒๔. โครงการปรับปรุงทางเท้าริมคลองโรงเจ หมู่บ้านพุกาษา ๔ (เสนอโดย นางประไพศรี จันทร์เพ็ญ)</p> <p>๒๕. โครงการก่อสร้างท่อเมนประปา ถนนสุขสมัย หมู่ ๒, หมู่ ๔ (เสนอโดย นางแหม่ม แก้วไทรท้วม)</p> <p>๒๖. โครงการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่บ้านพุกาษา ๔ (เสนอโดย นายชัยวัฒน์ ศิริเดช)</p> <p>๒๗. โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง หมู่บ้านพุกาษา ๔ (เสนอโดย นายชัยวัฒน์ ศิริเดช)</p> <p>๒๘. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่บ้านพุกาษา ๔ (เสนอโดย นายชัยวัฒน์ ศิริเดช)</p> <p>๒๙. โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง หมู่บ้านพุกาษา ๔ (เสนอโดย นายชัยวัฒน์ ศิริเดช)</p>
<p>๓. มติที่ประชุม</p>	<p>เห็นชอบโครงการตามที่เสนอทั้ง ๒๙ โครงการ</p>
<p>๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</p>	<p>ตามที่มีการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมารวบรวมและวิเคราะห์ให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน และอาจรวมถึงการนำปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วส่งต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีหน้าที่ดำเนินการโดยตรงซึ่งมิได้เป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกระบวนการดังนี้</p> <p>๑. นำโครงการพัฒนาที่ได้จากการประชาคมบรรจุเข้า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มาดำเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖</p> <p>๒. เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๓. เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ ต่อไป</p>